



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565

เรื่อง

1. ลุยเปิดโครงการคุ้มครองอุบัติเหตุเซฟเกษตรอาสา
2. กรมชลประทานสร้างปตร.บ้านยางแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่โคราช
3. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม
4. เกษตรฯรุกขับเคลื่อน4โครงการเร่งพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจBCG นำร่องในพื้นที่...
5. การส่งเสริมการเกษตร ร่วมเชิดชูแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 สาขา "แม่ผู้เป็น..."
6. กรมปศุสัตว์ เดินหน้าสนองพระราชดำริ "พระพันปีหลวง" ส่งเสริมอาชีพการ...
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์ติดโผ 1 ใน 10 หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส ของ...
8. คอลัมน์: สังคมโลก: อาหารหลักของโลก
9. อินทผลัมพีชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. ภาพข่าว: มอบกล้าไม้
12. ชุดไถ่นาสวนผสมเอาชนะความแห้งแล้ง

สื่อ

- ไทยรัฐ
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
สยามรัฐ
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์

ลุยเปิดโครงการ คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา

เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ที่ห้องประชุมอาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา” เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก. นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. นายอัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ที่ผ่านมาระหว่างเกษตรฯ ได้ดำเนินนโยบายเพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย โดยมีบุคลากรจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหลายคนมีคุณสมบัติที่จะเข้าถึงปัญหาของเกษตรกร 7.5 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกลุ่มอาสาสมัครเกษตรกรถือเป็นฟันเฟืองทำหน้าที่ผู้นำด้านการเกษตรในพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ จึงขยายความร่วมมือกับ คปภ. ดำเนินโครงการ “คุ้มครอง

อุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา” เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกร โดยนำร่องให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (สกอ.) เป็นกลุ่มแรกรวม 20,000 ครัวเรือน เพราะเกษตรกรต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความผันผวนของราคาความไม่แน่นอนของตลาด รวมถึงวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยโครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและปกป้องเกษตรกรไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งเสริมภูมิคุ้มกันและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ผู้สนใจทำประกันอุบัติเหตุโครงการนี้สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ QR Code ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีสามารถรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุได้ทันที โดยความร่วมมือระหว่าง สศก. และ คปภ. จะเดินหน้าพัฒนาระบบกันภัยภาคเกษตรและคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรดำเนินการร่วมกันภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตร

ขณะที่นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า คปภ. ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรม “โครงการคุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา” เป็นโครงการที่ คปภ. และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาระบบประกันภัยรายย่อยเพื่อเกษตรกรอาสา (ไมโครอินซัวรันส์) ขึ้นเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุฉบับแรกของไทย มุ่งเน้นให้กับเกษตรกรได้ใช้ระบบการประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงให้กับตนเองและครอบครัว นอกเหนือจากประกันภัยด้านเกษตรกรรม

กรมชลฯสร้างปตร.บ้านยาง แก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่โคราช

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการประตูละบายน้ำ (ปตร.) บ้านยาง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ว่าโครงการดังกล่าว อบต.ชุมพวง ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากชาวบ้านใน ต.ชุมพวง ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง และประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน เนื่องจากฝายน้ำล้นเดิมพังทลาย ซึ่ง อบต.ชุมพวง ไม่มียงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซม กรมชลประทาน จึงดำเนินการโครงการประตูละบายน้ำบ้านยาง เพื่อใช้เป็นอาคารเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และใช้ควบคุมการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก รวมทั้งช่วยในการระบายปริมาณตะกอนทรายในลำน้ำที่มีปริมาณมากผ่านอาคารหัวงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

สำหรับการดำเนินการก่อสร้าง มีแผนการดำเนินงาน 3 ปี (2565-2567) ปัจจุบันมีผลความคืบหน้าในการดำเนินงานไปแล้วประมาณร้อยละ 17 ของแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนและใช้งานได้ในปี 2567 หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัยให้กับราษฎรในพื้นที่ ต.ประสุข และ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง พื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค การเกษตรและปศุสัตว์ ให้กับประชาชนประมาณ 2,561 ครัวเรือน ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15079

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 16.33 Ad Value: 20,412.50

PRValue (x3): 61,237.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม



ตรวจเยี่ยม : ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมโคกกอ จ.มหาสารคาม พร้อมรับฟังการดำเนินงาน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ และเยี่ยมชมบูธของสหกรณ์ฯ

เกษตรรุกรบขับเคลื่อน 4โครงการเร่งพัฒนา โมเดลเศรษฐกิจBCG นวัตกรบในพื้นที่ราชบุรี

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวท.ได้สนับสนุนทุนวิจัย 4 โครงการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based) จ.ราชบุรี ได้แก่ 1.โครงการ Sandbox ในการวางระบบการควบคุมโรคและฟื้นฟูฟาร์มสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่นำร่อง จ.ราชบุรี 2.โครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างศักยภาพการส่งออก พัฒนาระบบการจัดการ การ

เลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้สามารถเพิ่มสัดส่วนผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่

3.โครงการสร้างแปลงต้นแบบแม่พันธุ์และการพัฒนาระบบตรวจรับรองพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI จ.ราชบุรี พัฒนาระบบตรวจรับรองพันธุ์มะพร้าว น้ำหอม GI จ.ราชบุรี และจัดทำฐานข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งยีนความหอมและสาระสำคัญของมะพร้าว น้ำหอมในแปลงปลูก และ 4.โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องพ่นสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชแบบเดินตาม เพื่อการผลิตผักปลอดภัยพัฒนาอุปกรณ์ชนิดใหม่ทดแทนวิธีการพ่นแบบเดิม ซึ่งทั้ง 4 โครงการ มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นโมเดลการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับ BCG ในพื้นที่นำร่อง จ.ราชบุรี สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกร สร้างรายได้และเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเชิดชูแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 สาขา "แม่ผู้เป็นเกษตรกร"



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติ พร้อมเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยในปี 2565 มีแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร จากส่วนกลางจำนวน 15 ราย ประกอบด้วย นางเกศกมล ทองดอนน้อย จังหวัดพิจิตร นางจรีนันท์ ภาคอารีย์ จังหวัดระนอง นางจุฑามาศ ธรรมชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี นางฉายศรี หงส์พงศ์พันธุ์ จังหวัดชุมพร นางบุญมี คำบุญเหลือ จังหวัดร้อยเอ็ด นางบุญมี อ่อนน้อม จังหวัดแพร่ นางพิสมัย ชูศักดิ์ จังหวัดอุทัยธานี นางระพี แหวนเพชร จังหวัดราชบุรี นางละเอียด ยานะพันธุ์ จังหวัดลพบุรี นางลำพูน รักศิลป์ จังหวัดยโสธร นางวรรณภา คำคม จังหวัดนครปฐม นางวันเพ็ญ แสงกันหา จังหวัดนครราชสีมา นางสุรินทร์ แจ่มแสง จังหวัดชัยนาท นางอรุณี ช่องชลธาร จังหวัดชลบุรี และนางอุทัยทิพย์ เปรมอนันต์ จังหวัดระยอง ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตัวอย่างประวัติแม่ผู้เป็นเกษตรกร ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาตินั้น เช่น นางลำพูน รักศิลป์ จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการผลิตแบบครบวงจร และบริหารจัดการอย่างโปร่งใส สร้างงานสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชน และนางละเอียด ยานะพันธุ์ จังหวัดลพบุรี มีศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้านในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ลดต้นทุนในการผลิต และส่งเสริมการทำเกษตรที่ปลอดภัย เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูพืชในพืชผัก นอกจากนี้ ยังนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น การนำทางมะพร้าว มาทำเป็นไม้กวาด ไม้กวาดดอกหญ้า กระเป๋าดักกบป่าน และมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ โดยสินค้าทั้งสองชนิดได้รับการขึ้นทะเบียน OTOP ด้วย

สำหรับการดำเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรตามลำดับ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกแม่ผู้เป็นเกษตรกร



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/กทท.

วันที่: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15079

หน้า: 9(ล่างขวา)

Col.Inch: 56.34

Ad Value: 70,425

PRValue (x3): 211,275

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: การส่งเสริมการเกษตร ร่วมเชิดชูแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 สาขา "แม่ผู้เป็นเกษตรกร"

คือเป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีความเป็นแม่ที่ดี ประพฤติดี มีสุขภาพดี ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยืนยันมั่นเพียรจนเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างของสังคม และอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ด้วยความมานะอดทน ทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพที่สุจริต มีความประพฤติดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ทั้งนี้ การพระราชทานรางวัลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ครั้งนี้ เป็นการพระราชทานรางวัลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 - 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ทั้ง 3 ปี พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป



กรมปศุสัตว์ เดินหน้าสนองพระราชดำริ "พระพันปีหลวง" ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ยั่งยืน



นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ และทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้ทรงตามเสด็จ และทรงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนของราษฎรในระดับครัวเรือน เช่น

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือครอบครัวให้เป็นทุนดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ พระราชทานปัจจัย 4 อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยาและแพทย์ พระราชทานอาชีพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์งานฝีมือ ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาสำคัญของชาติที่อยู่ในคนไทย

พระองค์ทรงเชื่อว่า คนไทยทุกคนสามารถพัฒนาและเป็นกำลังสำคัญของชาติในด้านต่างๆ ได้ ทรงให้ดำเนินโครงการพระราชดำริขึ้นหลายโครงการ ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรไปพร้อมกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างยั่งยืน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

โครงการศิลปอาชีพ ช่วยบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้ราษฎรมุ่งสร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ทรงให้จัดตั้งครั้งแรกในพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งมีราษฎรอาศัยหลายชนเผ่าประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอย ทำให้ผืนป่าเสื่อมโทรมลงไปมาก ในขณะที่ราษฎรยังยากจนอยู่ รับสั่งว่า "ความจริงชาวเขาเขาเดินอยู่ในป่าในเขาก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเสียอีก เพราะฉะนั้นต้องเห็นใจเขาเราต้องช่วยเขา จะไปห้ามเขา ไปกวาดต้อนเขาลงมาอยู่พื้นล่างนั้น เขาอาจลำบาก ทำมาหากินยาก ดังนั้นจึงควรหาโครงการอะไรสักอย่างที่จะให้เขาอยู่กับที่ ไม่ขยายตัว โดยหาอะไรให้เขาทำ เช่น ศิลปอาชีพ"

โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล เนื่องจากสภาพดินดาน และขาดแคลนแหล่งน้ำ ทรงให้จัดหาแหล่งน้ำ ศึกษาพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ และหาอาชีพให้ราษฎร

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์แกะเพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขา





เผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มเล็กๆ ที่บ้านห้วยฮ่อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีฝีมือทอผ้าขนแกะ แต่ขาดแคลนขนแกะที่ดีที่จะนำมาใช้ จึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์จัดหาแกะขนสายพันธุ์ดีเข้ามาทดลองเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ แหล่งอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน (ทรงตั้งฟาร์มให้เป็นตัวอย่างในพื้นที่ที่ราษฎรประสบปัญหาด้านอาหารและไม่มีงานทำกว่า 50 แห่ง) ช่วยให้คนมีงานทำในขณะเดียวกันก็เรียนรู้การทำเกษตรเพื่อกลับไปทำที่บ้านของตนเอง หรือถ้ามีฝีมือด้านศิลปะสามารถทำงานด้านศิลปะอาชีพต่อได้

โครงการธนาคารอาหารชุมชน (FOOD BANK) เริ่มจากการสร้างแหล่งอาหารในป่า โดยการปลูกพืชที่สามารถเป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์ กินสิ่งใดปลูกสิ่งนั้นให้บริโภคได้อย่างเพียงพอ

ในแต่ละวัน แลกเปลี่ยนกันในชุมชน เหลือจำหน่ายเพื่อสร้างเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อคนในชุมชนมีรายได้ก็จะก่อให้เกิดความห่วงใยในการช่วยกันดูแลผืนป่าและแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างเกื้อกูลกัน

โครงการพันธุ์สัตว์พระราชทาน เช่น สุกรจินห้าว เป็ดอีเหลียง ทรงให้ขยายพันธุ์

ใช้ประโยชน์ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ส่วนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น เช่น ไก่ฟ้า ไก่ฟ้าหลวง ไก่แม่ฮ่องสอน ทรงให้ขยายพันธุ์ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์เพียงพอ จะช่วยลดการจับสัตว์ในธรรมชาติ

โครงการหมู่บ้านยามชายแดน เป็นโครงการช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยตามแนวชายแดนไทยพม่าให้มีความมั่นคงในชีวิต เกิดความรักและหวงแหนแผ่นดิน เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันประเทศ

โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา ให้มีอาหารมีอาชีพและเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งผืนป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชสัตว์ เพื่อสร้างอาหารสร้างรายได้และให้ความรู้ เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดการทำลายป่าต้นน้ำ

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ ทรงให้จัดหาแพะนมสายพันธุ์ดี เพื่อเลี้ยงและขยายพันธุ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งอาหารและรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากนมแพะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นที่ยอมรับของชาวไทยมุสลิม

จากการที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริตามโครงการพระราชดำริต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ พบว่าราษฎรในโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ขาดแคลนอาหาร สามารถพึ่งพาตนเองประกอบอาชีพได้ในขณะที่ทรัพยากรและพันธุ์กรรมพืชสัตว์ในธรรมชาติ และที่ราษฎรนำมาใช้ประโยชน์มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างมาก คนไทยมากมายได้มีส่วนร่วมในสนับสนุนโครงการพระราชดำริของพระองค์ด้วยการอุดหนุนสินค้าศิลปาชีพ สินค้าฟาร์มตัวอย่าง และยังเกิดความภูมิใจที่มีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติมากมายเป็นที่ชื่นชมของนานาชาติ ทรงได้รับการสดุดีประกาศเกียรติคุณจากองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง ในฐานะที่พระองค์ทรงงานเพื่อมวลมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน

"ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา กรมปศุสัตว์และประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน" อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ติดโผ 1 ใน 10 หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ป.ป.ช.ประเมินผลจัดอยู่ในระดับเกรด A ด้วยคะแนน 93.90

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไขว่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจากป.ป.ช. จัดอยู่ในระดับเกรด A ด้วยคะแนน 93.90 ติดโผลำดับที่ 3 หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของกรมฯ พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการให้บริการแก่สหกรณ์และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่ กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับร่วมกันรักษา ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในระดับเกรด A นี้ไว้ให้ต่อเนื่องในปีต่อไป



นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด "ITA DAY 2022: Decade of ITA Journey" เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการ



ประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2565 อยู่ในลำดับที่ดี (A) คะแนนอยู่ที่ 93.90 คะแนน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ 93.80 คะแนนจาก 100 คะแนน และอยู่ในลำดับที่ 3 หน่วยงานระดับกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีคะแนนผลการประเมินในระดับ A ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและปลอดการทุจริต

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แยกเป็นผลการประเมินภายใน (Internal ITA:IIT) โดย

วัดผลจากข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของหน่วยงาน ได้ 97.14 คะแนน และการประเมินของผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก (External ETA:EIT) ได้แก่ ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการและประชาชนทั่วไป ได้ 90.87 คะแนน และประเมินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล (Open data ITA:OIT) ได้ 93.75 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 1.การปฏิบัติหน้าที่ 98.04 คะแนน 2.การใช้งบประมาณ 96.63 คะแนน 3.การใช้ทรัพย์สิน 96.90 คะแนน 4.การใช้ทรัพย์สิน 96.78 คะแนน 5.การแก้ไขปัญหาทุจริต 97.35 คะแนน 6.คุณภาพการดำเนินงาน 91.08 คะแนน 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.01 คะแนน 8.การปรับปรุงการทำงาน 90.53 คะแนน 9.การเปิดเผยข้อมูลได้ 100 คะแนนเต็มและ10.การป้องกันทุจริต 87.50 คะแนนตามลำดับ

"กรมส่งเสริมสหกรณ์จะพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมความ



โปร่งใส พร้อมให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่
เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม พร้อมทั้ง
ได้กำชับให้ทุกคนช่วยกันรักษาระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติ
งานในระดับเกรด A นี้ไว้อย่างต่อเนื่องในปี
ต่อ ๆ ไป เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองกับ ความ
ต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น” อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2565 มีหน่วยงานเข้าร่วม
การประเมินฯ ทั้งหมด 8,303 หน่วยงาน สรุป

ผลการประเมินในภาพรวมระดับประเทศ
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 87.57 คะแนน ซึ่ง
เป็นคะแนนที่สูงขึ้น
กว่าปีที่แล้วถึง 6.32
คะแนน อย่างไรก็ตาม
การประเมิน ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 ถือเป็นปีสุดท้าย
ของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ.
2561 - 2565) ของ
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ



อาหารหลักของโลก

สภาพอากาศที่เลวร้ายในกลุ่มประเทศผู้ผลิตข้าวชั้นนำในเอเชีย รวมถึงผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดอย่างอินเดีย กำลังส่งผลให้เกิดการลดผลผลิตของอาหารซึ่งสำคัญที่สุดในโลก และเพิ่มภาวะราคาอาหารเพื่อที่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

แม้ข้าวจะเป็นสินค้าที่ค้ำจุนทาน กระแสราคาอาหารที่สูงขึ้น ท่ามกลางพืชผลและสินค้าที่เหลือเป็นจำนวนมากของผู้ส่งออกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือแม้แต่การระบาดโรคโควิด-19, การชะงักงันของอุปทาน และความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน แต่สภาพอากาศที่รุนแรงในหลายประเทศส่งออกในเอเชีย ซึ่งคิดเป็นประมาณ 90% ของผลผลิตข้าวของโลก มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคา

“ข้าวยังคงเป็นสินค้าที่เข้าถึงได้ แม้ราคาอาหารโดยรวมจะแตะระดับสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา” นางเซอร์ลีย์ มุสตาฟา นักเศรษฐศาสตร์ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) กล่าว

อนึ่ง ฝนที่ตกเป็นหย่อม ๆ ในพื้นที่ปลูกข้าวของอินเดีย, กลิ่นความร้อนในจีน, อุทกภัยในบังกลาเทศ และการลดคุณภาพในเวียดนาม อาจระงับผลผลิตของทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าว 5 อันดับแรกของโลกได้

รัฐผลิตข้าวระดับแนวหน้าของอินเดีย ได้แก่ พินาร์, ฌาร์ขัณฑ์, เบงกอลตะวันตก และอุตตรประเทศ บันทึกปริมาณน้ำฝนในฤดูมรสุมขาดดุลมากถึง 45% ในฤดูกาลนี้ ซึ่งเป็นส่วน

ที่นำไปสู่การปลูกข้าวที่ต่ำลง 13% และส่งผลให้การผลิตลดลง 10 ล้านตัน หรือประมาณ 8% จากปีที่แล้ว อีกทั้งพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศยังลดลงเช่นกัน เนื่องจากเกษตรกรบางคนเปลี่ยนไปปลูกถั่วพัลส์และพืชน้ำมันแทน

แม้สต็อกข้าวเปลือกและข้าวสารในอินเดียจะมีปริมาณเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการส่งออกข้าวที่สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 21.5 ล้านตัน เมื่อปี 2564 ซึ่งมากกว่าการส่งออกของประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่อื่น ๆ รวมกัน ได้แก่ ไทย, เวียดนาม, ปากีสถาน และสหรัฐ แต่ผู้ค้ารายหนึ่งกล่าวว่า รัฐบาลนิวเดลีอ่อนไหวมากในเรื่องราคา และการขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยอาจกระตุ้นให้มีการประกาศระงับการส่งออกได้

สำหรับจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคและผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก ประสบปัญหาการสูญเสียผลผลิตจากความร้อนรุนแรงในพื้นที่ปลูกข้าวพืช และมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มการนำเข้าที่สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 6 ล้านตัน ในปี 2565/2566 ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (ยูเอสดีเอ)

แม้การขาดแคลนในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากอินเดีย จะยังไม่ได้รับการประเมินจากนักวิเคราะห์หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมักจะเผยแพร่ข้อมูลผลผลิตในช่วงปลายปี แต่ผลกระทบของสภาพอากาศในการเพาะปลูกที่ไม่เป็นมิตร สามารถเห็นได้ด้วยราคาส่งออกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากอินเดียและไทย

“ราคาข้าวใกล้ถึงจุดต่ำสุด และเราเห็นตลาดเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบัน” ผู้ค้ารายหนึ่งในสิงคโปร์ กล่าว “อุปทานกำลังเพิ่มขึ้นพร้อมกับผู้ซื้อ เช่น ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นในทวีปแอฟริกา ที่ต้องการส่งจอบสินค้า”

เลนซ์ซูม

อินทผลัมพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์ กล่าวว่า เกษตรกรจังหวัดอุดรดิตถ์ เริ่มหันมาปลูกอินทผลัมตั้งแต่ปี 2558 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ ช่วยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในพื้นที่ อ.เมืองอุดรดิตถ์ มีผู้ปลูกอินทผลัม จำนวน 10 ราย พื้นที่ประมาณ 45 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 500-2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวมจำนวน 20,000 กิโลกรัม มูลค่าการจำหน่ายกว่า 5 ล้านบาท ผลผลิตได้เริ่มออกสู่ตลาดแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน ไปจนถึงเดือนสิงหาคม ส่วน



ใหญ่เป็นอินทผลัมแบบทานผลสด พันธุ์บาฮี สีเหลืองที่มาจากการเพาะเนื้อเยื่อ ลักษณะ ผลกลมรีเล็กน้อย ผลแก่มีสีเหลือง รสชาติมัน กรอบ หวาน ไม่ติดฝาดเมื่อแก่เต็มที่ สามารถนำมาแปรรูปจากผลอินทผลัมสดได้ อาทิ ส้มตำอินทผลัม, บวชอินทผลัม, ไอศกรีมอินทผลัม, ยำอินทผลัม เป็นต้น ซึ่ง

อินทผลัมมีสรรพคุณมากมาย เช่น มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงมะเร็งในช่องท้อง ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล เป็นต้น นางปวีณสมร สุดทอง เจ้าของสวนอินทผลัมพรรณสนรมแลนด์ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ กล่าวว่า สวนพรรณสนรมแลนด์ เป็นสวนเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ สวนแรกในจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ทำการปลูกอินทผลัมมานานถึง 12 ปี เห็นปลูกพันธุ์บาฮี ทานผลสด ให้ผลใหญ่สีเหลืองสด รสชาติหวานกรอบ จำนวน 150 ต้น ในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5 ไร่ ขณะนี้ให้ผลผลิตแล้วเกือบทุกต้น พร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ชิม และเลือกซื้อได้ถึงสวน ใน

ราคา กิโลกรัมละ 350 บาท

ทั้งนี้ สวนพรรณสนรมแลนด์ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและชิมอินทผลัม



สด ๆ จากต้นได้ นอกจากนั้นยังมีเมนูที่มีส่วนผสมของอินทผลัม เช่น ส้มตำอินทผลัม น้ำอินทผลัมกั้นสด ไอศกรีมอินทผลัม เป็นต้น ถือเป็นทางเลือกเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่กำลังได้รับความนิยมและสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย.

บำรุง สมบัติ รายงาน

เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศ ในช่วงนี้มีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ เดือนผู้ปลูกพริก ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือไรขาวพริก ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจาก ใบอ่อน ยอด และดอก ทำให้ ใบและยอดหงิกงอ ขอบใบ ม้วนงอลงด้านล่าง ทำให้ใบมี ลักษณะเขียวแหลม ก้านใบยาว เปราะหักง่าย อาการขั้นรุนแรง ส่วนยอดจะแตกเป็นฝอย ถ้า ทำลายดอก กีบดอกจะบิดแคระแกร็น ชะงักการเกิดดอก หากระบาดรุนแรง ต้น พริกจะแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต มักพบ ระบาดในช่วงที่มีอากาศชื้น โดยเฉพาะใน ช่วงฤดูฝน.....● สำหรับแนวทางป้องกัน และแก้ไข สุ่มสำรวจพริกทุกสัปดาห์ หาก พบอาการใบหงิกม้วนงอลงที่เกิดจากการ ทำลายของไรขาวพริก ให้ทำการป้องกัน กำจัด เมื่อพบการระบาดใช้สารฆ่าแมลง-ไร ที่มีประสิทธิภาพ เช่น อะมิทราซ 20% EC อัตรา 40-60 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไพริดา เบน 20% WP อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปโรมี ชิเฟน 24% SC อัตรา 8 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ กำมะถัน 80% WP อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นซ้ำตามการ ระบาด.....●

เกษตร วันนี้

นายทะเล่าปลี

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: กีฬา/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26601

Col.Inch: 14.58 Ad Value: 26,244

ภาพข่าว: มอบกล้าไม้

หน้า: 17(ซ้าย)

PRValue (x3): 78,732

คลิป: สีสี่



☑️ มอบกล้าไม้.....น.ส.ศิริรัตน์ ไสยประภาค เกษตรอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอนามน มอบต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี ภายใต้โครงการผลิตและขยายกล้ากระท่อมพันธุ์ดี ให้แก่ สมาชิก ศ.พ.ภ.พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน ณ สนง.เกษตรอำเภอนามน

ชุดไร่นาสวนผสมเอาชนะความแห้งแล้ง

นางอรนุช เกษสัชชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เกษตรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านพืชสวน พืชไร่ และตุรกรปลูกพืชให้เกิดรายได้ตลอดปี ซึ่งเกษตรกรพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านการเกษตร รวมถึงการเปิดกว้างในการเป็นศูนย์เรียนรู้ในอนาคต สำหรับนายกล้าไฟ ขจรโมทย์ นับว่าเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ไม่ยอมแพ้ต่อภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาแล้งซ้ำซากที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จากเดิมที่ปลูกข้าวได้ปีละครั้ง เพราะเป็นที่นาโคก ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นนาปรังได้ ปลูกสวนผลไม้ ปลูกกล้วยหอม ขยายใบตอง และพืชผักสวนครัว มีรายได้ตลอดทั้งปี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ อยากให้ประชาชนได้เข้าถึงการเรียนรู้วิถีเกษตรที่สามารถจับต้องได้ ทำได้จริง ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการมีอาชีพอิสระลงมือทำด้วยตนเอง ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถไปขอความรู้ หรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลกับสำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัยได้



ฝรั่ง จำ่า ตะไคร้ พริก และหน่อไม้ ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรผ่านมาตรฐาน GAP เรียบร้อย และจากการทำไร่นาสวนผสม นอกจากจะมีรายได้หมุนเวียนตลอดปีแล้ว ยังทำให้เรียนรู้ถึงการแบ่งปันความรู้ให้กับคนที่สนใจ ทั้งที่แวะเวียนมาที่สวนและโทรศัพท์มา ในส่วนตัวมองว่าทุกคนสามารถทำเกษตรและเป็นเกษตรกรได้แค่เปิดใจ และลงมือทำ”

ยุภมา เกียรติดำเนินงาม รายงาน

ด้านนายกล้าไฟ ขจรโมทย์ กล่าวว่า มีพื้นที่ทำกิน 16 ไร่ เดิมเป็นนาข้าวทั้งหมด แต่ปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้ง หนี้แล้งก็แล้ง ไม่มีน้ำเลย พอถึงหน้าฝนน้ำไหลหลากก็ได้รับผลกระทบอีก เป็นแบบนี้ซ้ำซากมาก จนกระทั่งมาลงศึกษาและเปลี่ยนแนวคิดจากการเริ่มศึกษาดูงานกับสำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ ไปดูจุดนั้นจุดนี้หาข้อเปรียบเทียบกับของที่เราทำ จนกระทั่งนำสู่การปรับเปลี่ยนการทำเกษตรของครอบครัว จากที่น่านามาแบ่งสัดส่วนตามหลักไร่นาสวนผสม เป็นพื้นที่ทำนาปี นาปรัง 6 ไร่ ปลูกไผ่ 1 ไร่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง และฝรั่ง 5 ไร่ และอีก 4 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย

และคอกวัว ภายในสวนเริ่มขุดสระน้ำ ขุดยกร่องในสวน ขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 70 ซม. มีคันดินกว้าง 2.5 เมตร สามารถปลูกกล้วย และพืชสวนครัวหมุนเวียนไปตลอดทั้งปี ทั้งนี้ยังมีรายได้จากการขยายใบตองอีกด้วย

“สูตรสำเร็จของการทำไร่นาสวนผสมง่าย ๆ คือ เซ็ง เครียด เบื่อ ขุด ขุดแล้วก็ปลูก ปลูกไปเรื่อยในที่ของตนเอง ผลผลิตออกมาก็เอาออกมาขาย เอาไว้กินบ้าง ทุกวันนี้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท แต่เราไม่ต้องซื้ออาหารเพราะมีอยู่ในสวน สินค้าในสวนหลัก ๆ คือใบตองได้สัปดาห์ละ 100 กก. กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง 150 กก.